
sþ. 566. Fyrirspurnir. [236. mál]
I. Til viðskiptamálaráðherra um verðlagsmál.

Frá Þórarni Þórarinssyni, Einari Ágústssyni og Jóni Skaftasyni.

Fylgir oddamaðurinn í verðlagsnefnd, fulltrúi ríkisstjórnarinnar, ekki því
ákvæði laga um verðlagsmál frá 14. júní 1960, að "verðlagsákvarðanir allar skuli
miðaðar við þörf þeirra fyrirtækja, er hafa vel skipulagðan og hagkvæman
rekstur"?

Hvenær má vænta frumvarps þess um "eftirlit með einokun, hringamyndun
og verðlagi", sem ríkisstjórnin hefur lengi boðað og sérstakri nefnd var falið að
semja 1967?

II. Til fjármálaráðherra um sölu á tækjum ríkisstofnana.

Frá Þórarni Þórarinssyni.

Gilda ekki almennar, fastar reglur um sölu á bifreiðum, tækjum og vélum
ríkisstofnana?


